



ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี  
เรื่อง ขยายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์เก่าที่ชำรุด

ด้วย ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะขยายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์เก่าที่ชำรุด จำนวน ๑๑ รายการ ในราคาประเมินขั้นต่ำรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๑๓.- บาท(หนึ่งพันสี่ร้อยสิบสามบาทถ้วน) โดยวิธีการประมูลด้วยปากเปล่า มีกำหนดและมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเข้าประมูลสุ้ราคาจะต้องไปแจ้งลงชื่อไว้กับคณะกรรมการขยายทอดตลาด ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ คลังพลาธิการ(อาคารใหม่) ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้(ติดรูปถ่าย) และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาเอกสาร จำนวน ๑ ชุด เพื่อยื่นต่อคณะกรรมการขยายทอดตลาด กรณีที่เป็นนิติบุคคลต้องแสดงหลักฐานใบสำคัญการจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ บริษัทจำกัด และหนังสือรับรองสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท พร้อมหนังสือมอบอำนาจ(ถ้ามี) สำหรับผู้ที่มาทีหลัง วัน เวลา ดังกล่าว คณะกรรมการขยายทอดตลาดจะไม่รับพิจารณาให้เข้าประมูลสุ้ราคา

๒. กำหนดการขยายทอดตลาด โดยวิธีประมูลสุ้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ คลังพลาธิการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา เป็นต้นไป

๓. ผู้ประมูลสุ้ราคาขยายทอดตลาดได้ ต้องชำระเงินค่าสิ่งของตามราคาทีประมูลสุ้ราคาได้เป็นเงินสดต่อคณะกรรมการขยายทอดตลาดทันที โดยคณะกรรมการฯ จะออกใบสำคัญแทนใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน เมื่อการขยายทอดตลาดสำเร็จบริบูรณ์และได้รับอนุมัติจากผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีแล้ว คณะกรรมการฯ จึงจะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน หากผู้ประมูลสุ้ราคาได้ละเลยไม่ใช้ราคา ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการขายใหม่

๔. ผู้ประมูลซื้อได้ต้องขนย้ายสิ่งของที่ซื้อนั้นออกจากบริเวณเก็บพัสดุ ภายใน ๗ วัน ถ้าไม่ขนย้ายออกไปตามระยะเวลาที่กำหนดนี้จะต้องถูกปรับเป็นเงินวันละ ๓๐๐ บาท(สามร้อยบาทถ้วน) และสงวนสิทธิ์ที่จะรับสิ่งของดังกล่าวไปดำเนินการใหม่ โดยไม่มีการผ่อนปรนให้ก็ได้

๕. ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะขายหรือยกเลิกการขยายทอดตลาดนี้เสียก็ได้ ถ้าเห็นว่าราคาสูงสุดทีผู้ประมูลสุ้ราคาเสนอให้นั้นยังไม่เพียงพอ ในกรณีเช่นนี้ผู้เข้าประมูลราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

๖. การขยายทอดตลาดในครั้งนี้ จะทำการขยายทอดตลาดตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๐๙ - ๕๑๗ ดังนั้น เงื่อนไขเกี่ยวกับการขยายทอดตลาดอย่างใด ๆ ทีมิได้กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี จะนำเงื่อนไขในการขยายทอดตลาดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับด้วย

๗. ในการขายทอดตลาดในครั้งนี้ ถือว่าผู้ประมูลผู้ราคาได้เห็นประจักษ์แล้วถึงสภาพ  
สิ่งของหลวงที่จะขายทอดตลาด ตลอดจนความชำรุดเสียหาย โดยทางราชการจะไม่รับผิดชอบในกรณีความ  
เสียหายที่อาจมีและอาจเกิดขึ้นอีกไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ใดสนใจให้ติดต่อขอดูสภาพพัสดุที่จะขายทอดตลาดได้  
ณ ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ในวัน เวลา ราชการ โดยเจ้าหน้าที่พัสดุ  
จะเป็นผู้นำไปดูและชี้แจง หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ - ๔๕๗๑ - ๑๖๘๔ หรือที่เว็บไซต์  
[http:// yasothon-police.com](http://yasothon-police.com)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

พันตำรวจเอก

(सानิตย์ ไชยสถิตย์)

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร  
รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร